



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ มาประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติมของผู้สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัว เข้ารับ การประเมินฯ	เลขประจำตัวสอบ ในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑	๑	๖๒๓๐๒๔๒	นางสาวปกิตตา สังข์เงิน
๒	๖	๖๒๓๐๐๒๒	นางสาวปานวาด พิษเคียน
๓	๕	๖๒๓๐๑๑๒	นางสาวเบญจวรรณ ชุ่มชื่น
๔	๔	๖๒๓๐๐๑๘	นายภิศเดช วงศ์สุริยระศมี
๕	๒	๖๒๓๐๐๗๒	นายณัฐพล ธรรมโสม
๖	๓	๖๒๓๐๐๐๒	นางสาวธารทิพย์ บุญเมือง
๗	๗	๖๒๓๐๐๗๗	นางสาวปิยาพัชร บุญจำเนียร

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นี้ จะมีสิทธิได้รับการจัดจ้างก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๒ ผู้นั้นไม่มีรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปภายในเวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลาที่จะรับการจัดจ้าง

ในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๔ ผู้นั้นได้รับการเรียกตัวและได้แจ้งความจำเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าจะขอรับการจัดจ้างหรือได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน หรือในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือในตำแหน่งอื่นๆ ของการประเมินครั้งเดียวกันกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวแสดงความจำนงพร้อมใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน เพื่อขอรับการจัดจ้างและจัดทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่วนบริหารงานบุคคล ชั้น ๓ อาคารพระจอมเกล้า ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิโดยไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม